
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๕  มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
ผูมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนท่ี ๒ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๘. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๒. อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๔. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๖. อาจารย นลนิ  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๘. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๐. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๑. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๖. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๘. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๓๐. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๓๓. อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๔. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๓๕. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 



 ๒
 ๓๖. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๓๗. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๓๘. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๓๙. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๔๐. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๒. อาจารย กาญจนนภา  พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๕. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๖. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๗. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๘. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๔๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๔๕ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา มีการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ในการประชุมคร้ังนี้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดท่ี ๓๓ (วาระการดํารงตําแหนง ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔) ปรากฏผล ดังนี้    
 รองศาสตราจารย ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานสภาคณาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  ไดรับเลือกเปน ประธาน ปอมท.  

 ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับเลือกเปน 
รองประธาน ปอมท. คนท่ี ๑ 

 ผูชวยศาสตราจารย บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับเลือกเปน 
รองประธาน ปอมท. คนท่ี ๒ 

 นโยบายการทํางานของ ปอมท. ชุดนี้ จะทํางานรวมกับ สกอ. เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนของอาจารย
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ และการสรางเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตางๆ โดยจะมี
การเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เขารวมเปนสมาชิกของ ปอมท. ซึ่งเร่ืองนี้ไดเคยมี



 ๓
การหารือมาหลายสมัยแลว แตยังไมไดกําหนดเปนรูปธรรม ถาดําเนินการเร่ืองนี้สําเร็จ จะทําใหการทํางานของ ปอมท. มีพลัง 
และเครือขายมากขึ้น 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเย่ียมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 
  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเย่ียมชื่นชมสถาบันโภชนาการ เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมสถาบันโภชนาการ มีสมาชิกเขารวมเย่ียมชื่นชม ดังนี้ ประธาน ผูชวยศาสตราจารย  
วรนุช หวังศุภชาติ   ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง   อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ 
ปลื้มปติวิริยะเวช   อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส และอาจารย ศุภกฤต โสภิกุล 

  ๑.๓.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเย่ียมชื่นชมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในวันท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ศาลายา 

  ๑.๓.๓ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเย่ียมชื่นชมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในวันท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา 

  สมาชิกท่ีสนใจเขารวมเย่ียมชื่นชม ขอใหแจงชื่อภายในเวลาท่ีกําหนด คือ วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  ประธานแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแก ผูสํ าเ ร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันจันทร ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ท้ังชวงเชาและชวงบาย ในสวนของสภา
คณาจารยยังคงทําหนาท่ีเปนกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยาน และเปนอาจารยสักขีพยานเหมือนเดิม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ ผลการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงาน 
  ประธานแจงวา ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภท

ผูแทนสวนงาน แทนผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ นาทะพันธ นั้น ผลการเลือกตั้งซอมฯ ไดแก อาจารยกาญจนนภา พงศพนรัตน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๖ เรื่องแจงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/ที่ประชุมคณบดี 
  ประธานแจงวา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี ๒๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  ๑. แนวทางดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชารวมกัน
กําหนดขอตกลง และรวมกันกําหนดตัวชี้วัด ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนรอบการประเมิน 
  ๒. การปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีการยกเลิกระบบซี 
มาใชระบบเงินเดือนแบบแทง ในกรณีผูท่ีเงินเดือนเต็มขั้นเดิมจะไดรับประโยชน เนื่องจากมีการขยายเพดานเงินเดือน ทําใหมี
โอกาสเลื่อนเงินเดือนไดอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง 
  ๓. การเปล่ียนแปลงระยะเวลาสัญญาการจางพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจาง โดยขอลดระยะเวลา
การจางลงจากเดิม ซึ่งท่ีประชุมทีมผูบริหาร ไดเสนอหลักการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในสัญญาการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๓.๑ สัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงไดเฉพาะในกรณีตองขยายเวลาการ
จางดวยเหตุจําเปนตางๆ เชน ขยายสัญญาใหครอบคลุมระยะเวลาการชดใชทุน หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย 



 ๔
   ๓.๒ สวนงานหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไมสามารถปรับลดระยะเวลาจางในขณะท่ีสัญญาเดิมยัง
มีผลใชบังคับอยู 
  ๔. การเสนอแกไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามขอเสนอของสภาคณาจารย 
  มติท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีสภาคณาจารยเสนอในสวนขององคประกอบคณะกรรมการประเมิน  แต
วิธีการไดมาของกรรมการฯ เห็นสมควรใหปรับเพ่ิมขอความใหเหมาะสม และนําเสนอที่ประชุมคร้ังตอไป และกรณีการเสนอ
สําเนาผลการประเมินใหผูรับการประเมินเม่ือถูกรองขอ และกรณีการขอแกไขระยะเวลาการดําเนินการพิจารณาหาขอเท็จจริง
หรือทบทวนผลการปฏิบัติงานเม่ือผูถูกประเมินเห็นวาผลประเมินไมเปนธรรม ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันทําการ 
นับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงความไมเปนธรรมนั้น ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
  ๕. การข้ึนคาหนวยกิต ซึ่งมหาวิทยาลัยไมไดปรับขึ้นมาเปนเวลานานแลว แตเร่ืองนี้ยังไมผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม ผูรับผิดชอบขอถอนเร่ืองไปศึกษารายละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง 
  สมาชิกเสนอวา ถามหาวิทยาลัยปรับขึ้นคาหนวยกิต ขอใหพิจารณาเรื่องการเบิกคาใชจายของ
อาจารยในการเดินทางไปสอนนักศึกษาในการฝกภาคสนามซึ่งอยูในชุมชน เชน การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง
ดังกลาว ควรสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๗ Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี 
  ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดกิจกรรม Meet the President ประชาคมมหิดลพบ
อธิการบดี ในวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น ๒ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรของทุกหนวยงานไดมีโอกาสพบปะและสื่อสารกับผูบริหาร เชื่อมความสัมพันธและ
สรางความเขาใจอยางถูกตองในทิศทางการบริหารงานของผูบริหาร สมาชิกท่ีสนใจสามารถเขารวมกิจกรรมดังกลาวได 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๘ การจัดสัมมนา (retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจงวา สภามหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดสัมมนา (retreat) ในวันท่ี ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๔  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรีรีสอรท เขาใหญ ในหัวขอ “นโยบายการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีประเด็นเร่ือง
การจัดการเรียนรูของนักศึกษาแบบใหมวา จะมีการปรับการเรียนรูอยางไรใหนักศึกษาเรียนรูวิชาการ แลวสามารถนําไปใชใน
วิชาชีพได รวมท้ังกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการเสนอหลักสูตร เนื่องจากมีหลายสวนงานมีการใหน้ําหนักกับการบริการ
วิชาการมาก ทําใหการสรางองคความรูลดลง และงานวิจัยนอยลง ซึ่งจะตองมีการหารือรวมกันวา นโยบายของมหาวิทยาลัยจะ
มีทิศทางอยางไร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวันท่ี ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การเลือกเปนกรรมการฝายตางๆ  
  ประธานแจงวา ตามท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ
ดําเนินงานของสภาคณาจารย   เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ และ



 ๕
ระเบียบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการดําเนินงานของสภาคณาจารย มีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๓ ในระเบียบฯ ดังกลาว ไดมีการปรับปรุงชื่อคณะกรรมการประจําฝายตางๆ และบทบาทหนาท่ีเพ่ือใหการทํางาน
คลองตัวมากข้ึน ซึ่งฝายเลขานุการไดเวียนแจงสมาชิกทางอีเมลแลว ขอใหสมาชิกสมัครเปนกรรมการฝายตางๆ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒ สัปดาห  หลังจากนั้น ขอใหแตละฝายนัดประชุม เพ่ือเลือกตั้งประธาน เลขานุการ และกําหนดแผนงานใหเสร็จสิ้น
กอนการประชุมคร้ังตอไป โดยเฉพาะฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอยากใหสภาคณาจารย 
รวบรวมประเด็นเก่ียวกับปญหาการบริหารและธรรมาภิบาล ท่ีเกิดขึ้นในหนวยงานตางๆ เพ่ือนําไปปรึกษาหารือใน
คณะกรรมการคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยกําลังกําหนดกรอบการทํางาน 
จึงอยากไดขอมูล และรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารท่ีไมมีคุณภาพ และขาดธรรมาภิบาลของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
  สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคณะกรรมการประจําฝายตางๆ โดยเสนอใหสภาคณาจารยมี
บทบาทในดานนโยบายเพ่ือสังคมดวย กรอบการทํางาน จะเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ สามารถ
รวมกลุมพูดคุยในประเด็นท่ีสนใจรวมกัน ท่ีประชุมจึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก ๑ ชุด โดยใชชื่อวา “คณะกรรมการกิจการ
สภาคณาจารย” นอกเหนือจากบทบาททางดานนโยบายเพื่อสังคมแลว ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีพัฒนากลไกการทํางาน
ของสภาคณาจารย รวมท้ังกําหนดนโยบาย และแผนการทํางาน จะไมมีการกําหนดเฉพาะเร่ือง เฉพาะฝาย สมาชิกทุกคน
สามารถสมัครเปนคณะกรรมการชุดนี้ได 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๔  
 ประธานแจงวา ฝายเลขานุการไดจัดทํากําหนดการประชุมสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
 

 ๓.๓ การคัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๓  
 รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ชี้แจงวา ไดดําเนินการ
คัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๓ เสร็จเรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการตามระเบียบสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และกระบวนการคัดเลือกอาจารยตัวอยาง ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ผลคะแนนมาจากแบบสอบถามของอาจารย 
นักศึกษา จากการสัมภาษณบุคลากรในสวนงานท่ีมีผูไดรับการเสนอชื่อฯ และจากคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ในปนี้มีผู
ไดรับการเสนอชื่อฯ จํานวน ๙ คน และไดรับการคัดเลือกฯ จํานวน ๕ คน ดังนี้ 

 ๑.  รองศาสตราจารย คนึงนิจ พงศถาวรกมล คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร 
 ๓.  ศาสตราจารย พิไลพันธ พุธวัฒนะ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๔.  ศาสตราจารยคลินิก รัตนพร  พรกุล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๕.  รองศาสตราจารย ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล คณะทันตแพทยศาสตร   

  ซึ่งรายชื่อดังกลาวจะมีการพิจารณาคัดเลือกอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเปนอาจารย
ดีเดนแหงชาติของ ปอมท.     จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหการรับรอง 
  มติที่ประชุม  รับรองอาจารยตัวอยางท้ัง ๕ คน ตามท่ีคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยเสนอ 
  นอกจากนี้ ประธานไดเสนอใหคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยสรุปปญหา และอุปสรรคจากการ
ดําเนินงาน เพ่ือสงใหคณะกรรมการชุดใหมท่ีจะมารับหนาท่ีคัดเลือกอาจารยตัวอยางตอไป 
 
 
 
 



 ๖
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเน่ือง 
 ๔.๑  สรุปการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมพรอมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนป ค.ศ. ๒๐๑๕”  
  ประธานแจงวา การเสวนาวิชาการเร่ือง “การเตรียมพรอมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนป ค.ศ. ๒๐๑๕” มีผูรวมเสวนาฯ ประมาณ ๑๕๐ คน ผูเขารวมเสวนามาจากหลายหนวยงาน เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ังในตางจังหวัด และในกรุงเทพ การเสวนาดังกลาว เปนการ
แลกเปล่ียนความรู ซึ่งฝายเลขานุการไดนําไฟลเสียงเผยแพรทางเว็บไซตของสภาคณาจารยเรียบรอยแลว 
  สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นวาเร่ืองการเตรียมพรอมของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน มีความสําคัญ จึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือติดตามเร่ืองนี้ โดยเชิญผูเก่ียวของมาให
ความรูเปนระยะ แลวประชาสัมพันธใหประชาคมมหิดลรับรู เพ่ือเตรียมความพรอม ซึ่งเร่ืองนี้เปนท้ังวิกฤติ และโอกาส และ
เปนเร่ืองท่ีตองปฏิบัติ เนื่องจากระดับผูนําไดตกลงกันไว เราจะเขาไปสูประชาคมอาเซียนไดอยางไร โดยมองไปอีก ๕-๑๐ ป
ขางหนา ดังนั้นจึงเห็นสมควรต้ังคณะทํางานเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยขอให
ฝายเลขานุการฯ แจงสมาชิกทางอีเมล เพ่ือสมัครเปนคณะทํางานดังกลาว 

 มติที่ประชุม  เหน็ชอบ 
 

                      ๔.๒ การสานเสวนา เรื่อง “บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน” 
  ประธานแจงวา ตามท่ีสภาคณาจารยกําหนดจัดเสวนา เร่ือง “บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน” ในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากคณะทํางานฯ ไดกําหนดใหนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย 
นพ.วิจารณ พานิช บรรยายพิเศษ ในหัวขอเร่ือง “บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงาน” แตในวัน เวลาดังกลาว 
นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการเสวนาออกไป เปนวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
สําหรับสถานท่ีอาจเปนหองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง หรือหองประชุมของสถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล ท้ังนี้ขึ้นอยูกับจํานวนผูเขาเสวนาฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๔.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๔.๓.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงาน
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

  อาจารย  ธิติคม  พัว พันสวัสดิ์  เลขานุการคณะทํางานติดตามการออกขอ บัง คับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ 
หองประชุมสภาอาจารยศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจากการ
ประชุมคณะทํางานพบปญหาในการทํา PA จึงจัดใหมีการไปเย่ียมชมการทํา PA ของหนวยงานตางๆ โดยเร่ิมจากบริษัทปูนซิ
เมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีกําหนดการดังนี้ 

  วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
  วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 
  สมาชิกท่ีสนใจ ขอใหแจงความประสงคท่ีฝายเลขานุการ และขอใหฝายเลขานุการรวบรวม

รายชื่อ เพ่ือดําเนินการตอไป  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 ๗
 ๔.๓.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  

 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๔.๓.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ไดแจงเร่ืองผลการ
คัดเลือกอาจารยตัวอยางในระเบียบวาระท่ี ๓.๓ แลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๓.๔ กรรมการฝายวิชาการ  
 ประธานแจงวา ฝายเลขานุการไดรวบรวมผลสรุปการเสวนาวิชาการ เร่ือง “หลักเกณฑ และ
วิธีการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยท่ีเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ” จากสมาชิกท่ีไดรับ
มอบหมายแลว ๒ ทาน คือ ศาสตราจารย ศันสนีย ไชยโรจน และ ศาสตราจารย สันทัด เสริมศรี และไดสรุปคําถาม คําตอบ
เฉพาะในวันเสวนาเรียบรอยแลว รวมท้ังไดนําไฟลเสียงจากการเสวนาเผยแพรทางเว็บไซตของสภาคณาจารย จึงขอใหฝาย
วิชาการนัดประชุมเพ่ือดําเนินการเร่ืองสรุปผลการเสวนาใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ และขอใหฝายเลขานุการ
รวบรวมผลสรุปในสวนท่ียังไมไดรับ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๕ อนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  

           รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ไดสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน

สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา ยังไมมีการประชุม สําหรับในปนี้ ฝาย
กิจการนักศึกษาจะจัดทําโครงการเก่ียวกับกิจการของนักศึกษา เปนโครงการของสภาคณาจารย ซึ่งจะไดมีการนัดประชุมเพ่ือ
หารือกันภายในกรรมการฝายกิจการนักศึกษา เม่ือไดขอสรุปจะเสนอที่ประชุมสภาคณาจารยตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๔.๓.๗ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ และผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจงวา ไดเขาประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี สรุปไดดังนี้ 

 ๑. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขอเบิกคารักษาพยาบาลเกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติใหนําหลักเกณฑการพิจารณาการลดหยอนคารักษาพยาบาล สําหรับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีมาใช ท้ังนี้ใหดูตามระยะเวลาในใบเสร็จรับเงินท่ีเกินกวา ๙ เดือนข้ึนไป สําหรับกรณีใบเสร็จท่ีมีอายุนอย
กวา ๙ เดือน คณะกรรมการจะไดประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑวิธีการพิจารณาในคราวตอไป 

 ๒. ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสวัสดิการ โดยการนําระบบ
ประกันสุขภาพของบริษัทเอกชนมาใชกับพนักงานมหาวิทยาลัย แตยังไมมีขอสรุป เปนเพียงขอเสนอเทานั้น 

 สําหรับความคืบหนาเรื่องโครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานไดมอบหมายให
ฝายสวัสดิการไปวิเคราะหขอมูล เพ่ือดําเนินการตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 ๘
๔.๓.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมคร้ังนี้มี
การพิจารณาเร่ืองการทะเลาะวิวาท และการทํารายรางกายของเจาหนาท่ีในสวนงานหนึ่ง เร่ืองนี้อยูระหวางการพิจารณายังไมมี
ขอสรุป  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ   
          ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   

 ประธานแจงวา ไมมีเร่ืองรองเรียน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
            ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   
            อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท เปนผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและส่ิงแวดลอม อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี้ 
 เจาหนาท่ีคณะวิทยาศาสตร จํานวน ๑๐ คน ไดขอเขาดูงานดานการจัดการภาชนะ
สวนกลาง ณ โรงอาหารกลาง อาคาร MU Cafeteria เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารงานของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร พญาไท 
 การดําเนินการท่ัวไปประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียบรอยดีทุกดาน ในเดือนธันวาคม 
จะทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหารกลาง โดยสํารวจความพึงพอใจตอรานอาหารและเครื่องดื่ม ความพึง
พอใจตอการจัดการภาชนะสวนกลาง และความพึงพอใจตอการจัดการพ้ืนท่ีสวนกลาง และจะนําเสนอสรุปผลการสํารวจในการ
ประชุมคราวหนา 
 การเตรียมการเพ่ือประกาศรับผูจําหนายอาหารในโรงอาหารใหมขณะน้ีสามารถกําหนด
ราคาคาเชาพ้ืนท่ีไดแนนอนแลว ในเดือนมกราคมจะประกาศใหผูสนใจทราบท่ัวไป คาดวาโรงอาหารใหมจะสามารถใชงานได
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๓.๑๔ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการเลื่อนประชุมฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 ๙
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ ระบบประกันสังคม และการสงตอผูปวย  
 สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกสถานพยาบาลสําหรับผูประกันตนในการใชสิทธิ
ประกันสังคม และการสงตอผูปวย ซึ่งมีประเด็น ดังนี้ 
 ๑. สิทธิในการเลือกสถานพยาบาลสําหรับผูประกันตน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม อยากได
สิทธิในการเลือกสถานพยาบาลในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
ควรใหสิทธิกับพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลกอนท่ีจะไปรับบุคคลภายนอก 
 ๒. ปญหาการเขารับการรักษาพยาบาล และการสงตอผูปวยในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยท่ีไม
สามารถรับผูปวยได 
 ซึ่งท้ัง ๒ ประเด็นดังกลาว อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ และอาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ไดใหขอมูล 
ดังนี้ 
 ๑. ถาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีใชสิทธิประกันสังคม มีสิทธิเลือกสถานพยาบาลและเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอยูแลว  
 ๒. กรณีการเขารับการรักษา และการสงตอผูปวยในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยท่ีมีปญหานั้น 
เนื่องจากตองมีการตรวจสอบเก่ียวกับการประกันตน เพราะท่ีผานมาเกิดปญหาซ้ําซอนในการเบิกคารักษาพยาบาล ในกรณีท่ีมี
การสงตอผูปวย จะตองเปนไปตามระบบของประกันสังคม 
 ๓. สําหรับแพทย สามารถใหการรักษาผูปวยได แตปญหาท่ีสําคัญคือ เตียงผูปวยมีไมเพียงพอ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต 
                                ผูจดรายงานการประชุม                ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


